




	บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ (ประเภทมีสมุดคู่ฝาก/ไม่มีสมุดคู่ฝาก)	บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์วัยบัวหลวง	บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์วัยหลวงเอ็กซ์ตรา
ข้อมูลบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์	 <p>บัญชีเงินฝากที่ให้สิทธิระดมการออม ฝากถอนได้ทุกวันไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน (บัญชีประเภทไม่มีสมุดคู่ฝาก ลูกค้านำบัตรสมัครบัตรเดบิตด้วย)</p>	 <p>บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ ที่ให้ความคุ้มครองประกันชีวิตสูงสุดถึง 10 เท่าของยอดเงินฝาก ในอัตราเบี้ยประกันที่ต่ำเป็นพิเศษ ให้ความคุ้มครองชีวิตไม่ว่าจะเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ และทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรจากอุบัติเหตุ เพียงมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป</p>	 <p>บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ที่ให้ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุแก่เจ้าของบัญชี โดยจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากับ 20 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท</p>
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก		
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ	500 บาท	5,000 บาท	2,000 บาท
ค่าธรรมเนียม	50 บาทต่อเดือน สำหรับบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท		
ช่องทางในการติดต่อ	บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ www.bangkokbank.com		
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิประโยชน์ให้ความคุ้มครองประกันชีวิต ผู้เปิดบัญชีต้องมีอายุ 5 - 60 ปี ค่าเบี้ยประกัน ร้อยละ 1.00 ต่อปี แต่ปัจจุบันคิดค่าเบี้ยประกันร้อยละ 0.50 ต่อปีของจำนวนเงินฝาก โดยหักจากบัญชีเงินฝาก เมื่อมีการนำดอกเบี้ยเข้าบัญชี ณ วันสิ้นงวดบัญชี (ทุกปลายเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี) หรือในวันที่ปิดบัญชี แล้วแต่กรณี การเปิดบัญชีสามารถเปิดได้มากกว่า 1 บัญชีขึ้นไป แต่จะได้รับความคุ้มครองทุกบัญชีรวมกันเมื่อยอดเงินฝากไม่ต่ำกว่า 5,000 บาทและไม่เกิน 200,000 บาท ให้ความคุ้มครองโดย บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ค่าเบี้ยประกันไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง 		<ul style="list-style-type: none"> เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิประโยชน์ให้ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มตามข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2) ผู้เปิดบัญชีต้องมีอายุ 15 - 69 ปี อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์วัยหลวงเอ็กซ์ตราจะต่ำกว่าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ปกติ โดยส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง 0.25% ต่อปี เป็นค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัย การเปิดบัญชีสามารถเปิดบัญชีได้ 1 บัญชีต่อรายลูกค้า และเปิดบัญชีได้ในนามบุคคลเดียวเท่านั้น ให้ความคุ้มครองโดยบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อปิดบัญชี หรือเมื่อเจ้าของบัญชีมีอายุครบ 70 ปี โดยความคุ้มครองสิ้นสุดในวันครบรอบวันเกิด ณ เวลา 24.00 น. หรือเมื่อเจ้าของบัญชีได้ขอใช้สิทธิเรียกร้องและได้รับค่าสินไหมทดแทนข้อใดข้อหนึ่งตามตารางค่าทดแทนที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับเงินฝากสะสมทรัพย์วัยหลวงเอ็กซ์ตรา ข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2) บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์วัยหลวงเอ็กซ์ตราจะเปลี่ยนประเภทเป็นบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ปกติโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่เจ้าของบัญชีมีอายุครบ 70 ปี หรือธนาคารได้รับแจ้งสิ้นสุดความคุ้มครองจากบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) อาชีพที่ไม่รับประกันภัย คือ พนักงานส่งเอกสาร พนักงานดับเพลิง ทหาร ตำรวจ จักรยานยนต์รับจ้าง กรรมกร คนงานเหมืองแร่ คนงานก่อสร้าง อาสาสมัครบรรเทาภัยและชาวประมง ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
	<ul style="list-style-type: none"> การทำธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ได้รับการคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่เกินจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด บัญชีเงินฝากของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศและบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามพนักงานขายทันที 		

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน	
ข้อมูลบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์	 <p>บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ที่มีสิทธิประโยชน์เป็นพิเศษจากบัญชีสะสมทรัพย์ปกติ ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ไม่มีค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝาก รวมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี ในกรณีสมัครบัตรเดบิตเพื่อใช้คู่กับบัญชี</p>
อัตราดอกเบี้ยต่อปี	เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ	ไม่มีขั้นต่ำ
ค่าธรรมเนียม	ไม่มีค่าธรรมเนียม
ช่องทางในการติดต่อ	บิวทรวงโฟน โทร.1333 หรือ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ www.bangkokbank.com
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> ผู้เปิดบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาผู้มีสัญชาติไทย ที่เป็นผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป การเปิดบัญชีสามารถเปิดบัญชีได้ 1 บัญชีต่อรายลูกค้าต่อธนาคาร และเปิดบัญชีในนามบุคคลเดียวเท่านั้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานะประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ปกติ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณีเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้ <ol style="list-style-type: none"> ยอดเงินฝากเฉลี่ยเกิน 50,000 บาท/เดือน หรือ ผลรวมของยอดเงินเข้าบัญชีเกิน 50,000 บาท/เดือน หรือ ผลรวมของยอดเงินออกจากบัญชีเกิน 50,000 บาท/เดือน หรือ บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกัน 24 เดือน ผู้เป็นเจ้าของบัญชีไม่เข้าเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน กรณีบัญชีเงินฝากพื้นฐานถูกเปลี่ยนสถานะเป็นบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ปกติหากบัญชีดังกล่าวไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝากเช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ปกติ การสมัครบัตรเดบิตเพื่อใช้กับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน เป็นสิทธิ์ของผู้ขอเปิดบัญชีในการเลือกใช้บริการตามความสมัครใจ โดยบัตรเดบิตที่สิทธิประโยชน์ร่วมกับบัญชีเงินฝากพื้นฐาน มีดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> บัตรบีเฟสท์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนียนเพย์ บัตรบีเฟสท์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนียนเพย์ แรบบิท การใช้บัตรเดบิตที่ผูกกับบัญชีเงินฝากพื้นฐานทำธุรกรรมอาจมีค่าธรรมเนียม โดยอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
	<ul style="list-style-type: none"> การทำธุรกรรมข้ามเขต ข้ามผู้ให้บริการ อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ได้รับการคุ้มครองเงินต้นและดอกเบี้ยจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่เกินจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศและบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัย โปรดสอบถามพนักงานขายทันที